

## LỄ KỶ NIỆM MỘT NĂM THÀNH LẬP

### LIÊN HIỆP THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC PHÍA NAM (FESAL)

Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm ĐH Quốc Gia TP. HCM - 06/12/2002

Như hoạt động Câu Lạc bộ Thư viện trước đây, những người đồng nghiệp trong ngành thông tin thư viện đến với nhau, chung lưng đấu cật tạo nên những đổi mới tích cực trong ngành, đó là những người như GS. Võ Tòng Xuân đã nói họ làm việc bằng cái TÂM. Ngày nay, Liên hiệp thư viện các trường ĐH Khu vực phía Nam đã tròn một tuổi. Thời gian một năm tuy ngắn ngủi nhưng đủ để cho chúng ta khẳng định rằng chỉ có những người làm việc bằng cái TÂM mới thực sự mang đến hiệu quả đích thực cho chính chúng ta trong những tổ chức mang tính tự nguyện như thế này. Qua một năm, với những thành quả nhất định đủ để những người trung thực có thể nhận được chân giá trị đó và luôn động viên cố vũ bước tiến của chúng ta. Xin trích đăng dưới đây những lời động viên chân tình từ một trong những huynh trưởng đáng kính trong ngành thông tin thư viện chúng ta:

"...Tôi rất hoan nghênh nỗ lực của Liên hiệp đối với sự nghiệp Thư viện – Thông tin, nhất là số Kỷ niệm mà tôi mới nhận được, với những bài chuyên đề nghiệp vụ chất lượng. Năm mới chúc Liên hiệp thành đạt với sự nghiệp chung Chuẩn hóa – Hội nhập...

Thăng tiến – Thân ái

NGUYỄN NHƯ KIM, Chủ tịch Hội Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 23/12/2002."

**L**ễ kỷ niệm một năm thành lập Liên hiệp thư viện các trường đại học khu vực phía Nam được tổ chức tại Trung tâm Công nghệ phần mềm, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, tọa lạc tại Phường Linh Trung, Thủ Đức, trong khuôn viên ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, cách trung tâm Sài Gòn 20 km. Các đại biểu của các trường thành viên được đón tại Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.

#### Thành phần tham dự:

Gồm có Ban chấp hành cùng hầu hết các lãnh đạo thư viện của 50 thành viên Liên hiệp Thư viện các trường đại học khu vực phía Nam.



Ngoài ra còn có sự hiện diện một số khách mời, trong đó có TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám Đốc ĐHQG TP. HCM, PGS. Phạm Đình Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG TP. HCM, TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường

ĐHDL Hồng Bàng, Ông Dương Thái Nhơn, Chủ tịch Liên hiệp thư viện các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên, và nhiều vị lãnh đạo các Trường thành viên và đơn vị bạn.

Bên cạnh đó Liên hiệp Thư viện các trường đại học khu vực phía Nam rất hân hạnh được đón nhận những lẵng hoa tươi thắm và bức điện hoa mang đầy ý nghĩa từ: Thư viện Quốc Gia Việt Nam, Liên hiệp thư viện các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, Thư viện ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin và Thư viện ĐH Thủy Sản Nha Trang, Đại học DL Hồng Bàng, Trường Cao đẳng Công Nghiệp 4, Trường Cao đẳng Văn Hóa, Phân hiệu học viện An Ninh Nhân dân, Trường Trung học Kinh Tế, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tại chức Lâm Đồng, và Trường THCN DL Công Nghệ Tin học và Viễn Thông Đồng Nai.

### Nội dung hội thảo:

## I. Báo cáo tổng kết một năm hoạt động của Liên hiệp thư viện các trường Đại học khu vực phía nam - ThS. Lê Ngọc Oánh, Ủy viên Nghiệp vụ và Đào tạo.

### 1. Báo cáo về quá trình thành lập:

- Ngày 26-04-2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Công văn số 3154/TCCB cho Bộ Văn hóa - Thông tin: *"Đồng ý việc tổ chức Hội nghị thành lập Liên hiệp Thư viện các Trường Đại học khu vực phía Nam"*.
- Ngày 07-06-2001, Hội nghị thành lập Liên hiệp Thư viện các Trường Đại học khu vực phía Nam được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị đã bầu 09 ủy viên vào Ban thường trực với nhiệm kỳ 2 năm.
- Ngày 25-09-2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 5311/QĐ-BGD&ĐT-TCCB phê duyệt nhân sự Ban thường trực của Ban điều hành Liên hiệp Thư viện các trường Đại học khu vực phía Nam.
- Ngày 3-12-2002, Đại hội đầu tiên chính thức thành lập Liên hiệp thư viện các trường đại học khu vực phía Nam được tổ chức tại Thư viện Trường ĐHY - Dược TP. Hồ Chí Minh.
- Mục đích của Liên hiệp được xác định trong bản Dự thảo Điều lệ: *"Liên kết các thư viện thành viên cùng hỗ trợ, hợp tác tiến tới liên thông, phát triển đồng bộ, nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu"*.



**2. Về hoạt động thực tế:** Cho đến nay, Liên hiệp đã được 50 thư viện thành viên tham dự gồm thư viện của 15 trường đại học công lập, 8 trường đại học dân lập, 17 trường cao đẳng, 5 trường trung học chuyên nghiệp và 5 trung tâm, viện nghiên cứu.

- **Với nhiệm vụ liên kết, hợp tác để phát triển.**

- Trong tháng 9/2002 vừa qua, Liên hiệp đã cùng với Trung tâm Công nghệ Phần mềm của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đứng ra chủ trì, phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Thông tin Khoa học - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh thiết lập **Dự án đưa cơ sở dữ liệu thông tin khoa học - công nghệ của các trường đại học lên mạng CityWeb TP. Hồ Chí Minh.**
- Trong năm 2002, Liên hiệp đã cho phát hành 2 bản tin nội bộ được lưu hành dưới hình thức đặc san nội bộ: **Bản tin xuân**, phát hành tháng 1-2002 và **Kỷ niệm một năm thành lập Liên hiệp**, phát hành tháng 12-2002.
- **Với nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ:** Để xây dựng được một mô hình liên thông thư viện, các thư viện thành viên phải đạt được các chuẩn mực lưu trữ và trao đổi thông tin - thư viện.
  - Trong năm 2002, Liên hiệp đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên để đưa các cán bộ của các thư viện thành viên tham dự 3 khóa tập huấn về "Kỹ năng thư viện điện tử" do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức khai giảng vào các ngày 04/04, 15/04 và 05/05.
  - Để hỗ trợ cho các khóa tập huấn, một số hội viên đã soạn thảo và cho xuất bản một số giáo trình và sách tham khảo: *Tổng quan khoa học thông tin và thư viện* (2001), *Sổ tay quản lý thông tin - thư viện* (2002), *Hướng dẫn thực hành phân loại thập phân Dewey* (2002).
  - Trong năm 2001, và 2002, Liên hiệp cũng tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề. Trong các cuộc hội thảo đó, có sự mở rộng các quan hệ hợp tác.

Bài trình bày tổng kết một năm hoạt động của Liên hiệp Thư viện các trường Đại học khu vực phía Nam đã nêu rõ hai nhiệm vụ là liên kết hợp tác để phát triển và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ theo phương hướng hoạt động của Liên hiệp đã đề ra. Những thành quả đạt được này sẽ là bàn đạp để Liên hiệp mạnh tiến trên đường phục vụ, xây dựng và phát triển ngành thông tin thư viện trong đó cần phải đẩy mạnh hợp tác và hỗ trợ của tất cả các thành viên trong Liên hiệp.

## II. Phát biểu của TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG TP. Hồ Chí Minh:

TS. Nguyễn Đức Nghĩa đã đánh giá cao hiệu quả hoạt động của thư viện trong công việc giáo dục và đào tạo bậc đại học. Trong thời gian qua sự giao lưu giữa các thư viện ngày càng được nâng cao, đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho các thư viện trong cả nước phối hợp tốt, chặt chẽ và mật thiết hơn. Liên Hiệp Thư Viện các trường đại học khu vực phía Nam mà nòng cốt là Thư viện ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đã đóng vai trò quan trọng trong việc hợp tác thư viện đó. Tuy nhiên thư viện vẫn chưa





phát huy được vai trò của nó. Những năm gần đây nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, bộ mặt thư viện có thay đổi. Thư viện bắt đầu sử dụng tài liệu điện tử như sách điện tử, CD ROM để phục vụ cho sinh viên, thầy giáo và cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó thư viện cần có những hướng giải quyết tích cực hơn trong việc đại chúng hóa phương cách phục vụ - nhiều sinh viên còn ngại sử dụng thư viện vì có nhiều thủ tục phức tạp; độc giả chưa tiếp cận và làm quen những phương thức truy hồi thông tin hiện đại. Thư viện nên tổ chức những cuộc triển lãm sách, hướng dẫn sử dụng thư viện, vv... Liên hiệp thư viện nên tiến hành chuẩn hóa nghiệp vụ để mọi thành viên phát triển đồng bộ. TS. Nguyễn Đức Nghĩa chúc Liên hiệp thành công trên con đường hợp tác liên thông để tất cả các thư viện có cơ hội hỗ trợ đắc lực cho công việc giáo dục và đào tạo.

### III. Tham luận:

1. **"Nâng cao năng lực chuyên môn trong công tác Thông Tin-Thư Viện: Vấn đề và giải pháp"** - ThS. Nguyễn Minh Hiệp. (Xem toàn văn bài tham luận trong Bản tin Tháng 12/2002 "Kỷ niệm một năm thành lập"):

Ngành thông tin thư viện nước ta chưa vượt qua cái ngưỡng của lạc hậu do chúng ta chưa nhận thức đúng hướng phát triển của chúng ta chính là hướng đồng hành với CNTT. Do đó đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn trong công tác thông tin thư viện chỉ có cách tốt nhất trong điều kiện và bối cảnh ở Việt Nam là dựa vào CNTT như nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng thành công.

2. **"Hợp tác liên thư viện và kinh nghiệm từ dự án CASLIN"** - ThS. Hà Lê Hùng. (Xem toàn văn bài tham luận trong Bản tin Tháng 12/2002 "Kỷ niệm một năm thành lập"):

Thư viện Việt Nam đang trong nỗ lực chuẩn hóa, hội nhập để cùng phát triển. Đây là con đường duy nhất để vận động, bắt kịp sự phát triển của thế giới trong lĩnh vực thông tin - thư viện. CASLIN là một dự án điển hình trong số nhiều dự án của hệ thống thư viện các nước XHCN Đông Âu cũ, nơi có nhiều đặc trưng tổ chức các hoạt động kỹ thuật của thư viện gần với hoạt động thư viện của Việt Nam. Hy vọng rằng những bài học bổ ích từ việc tổ chức lại hệ thống thư viện của các nước bạn sẽ giúp chúng ta hoàn thiện hơn các kế hoạch phát triển trong tương lai chính mình.

3. **"Giải pháp công nghệ hỗ trợ Liên Thông"** - TS. Hoàng Lê Minh (Xem toàn văn bài tham luận trong Bản tin Tháng 12/2002 "Kỷ niệm một năm thành lập"):

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng các giải pháp công nghệ nguồn mở và các chuẩn mở trong xây dựng các kho dữ liệu mở để quản lý và chia sẻ các thông tin trên mạng Internet.

Lưu ý rằng XML là chọn lựa tất yếu để thay thế cho MARC trong bối cảnh Việt Nam.



#### IV. Thảo luận: Nhiều ý kiến của các thành viên xoay quanh các vấn đề:

- Rất hoan nghênh sự hình thành Câu lạc bộ thư viện trước đây và Liên hiệp thư viện như hiện nay. Các thành viên đánh giá cao những khóa tập huấn trong thời gian qua đã tạo chuyển biến sâu sắc trong tư duy và hành động đổi mới của nhiều thư viện. Mong rằng những khóa tập huấn được tiếp tục trong thời gian tới.
- Để hoạt động thư viện tốt hơn nên tổ chức dịch vụ Marketing thông tin và nâng cao trình độ ứng dụng tin học của nhân viên. Liên hiệp nên lưu tâm hai vấn đề này để có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng.
- Hoạt động Liên hiệp thư viện nên lưu ý đến vấn đề trao đổi độc giả, thậm chí có thể cấp thẻ độc giả dùng chung trong Liên hiệp. Thư viện các trường dân lập cơ sở vật chất hạn chế, Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ. Do đó Liên hiệp nên tạo điều kiện để sinh viên các trường này có thể chia sẻ với những thư viện có điều kiện tốt hơn trong Liên hiệp.
- Hệ thống thư viện các trường cao đẳng địa phương hiện nay gặp nhiều khó khăn: cơ sở vật chất nghèo nàn, kinh phí thì có hạn, đội ngũ nhân viên chưa được đào tạo. Mong Liên hiệp thư viện hỗ trợ nhiều hơn và có kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm.
- Kỹ sư Ngô Thế Long tham gia hội thảo với tư cách khách mời đã đóng góp ý kiến rằng thư viện nên quan tâm nguồn thông tin bên ngoài thư viện để phục vụ tốt hơn cho độc giả của mình. Riêng về phần mình Kỹ sư Long cho biết Thư viện Viện Thông tin Khoa học Xã hội hiện có một sưu tập rất phong phú về khoa học xã hội sẵn sàng chia sẻ nguồn thông tin này với tất cả các thư viện thành viên trong Liên hiệp thư viện các trường đại học khu vực phía Nam.
- Đại biểu của Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai với tư cách là một trong những đơn vị có sự phát triển tương đối cao nhất trong khối Cao đẳng dự kiến sẽ phối hợp với Liên hiệp thư viện để đăng cai tổ chức một cuộc hội thảo về hướng phát triển hệ thống thư viện các trường cao đẳng ở khu vực phía Nam, qua đó sẽ đúc kết thành một kiến nghị trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Vì thời gian có hạn, cuộc thảo luận không thể kéo dài lâu hơn, mặc dù có nhiều vấn đề chưa thảo luận. Tất cả nhất trí rằng sẽ gặp nhau lại trong dịp "**Họp mặt tất niên**" tại Thư viện ĐH Khoa học Tự Nhiên để thảo luận nốt những vấn đề còn lại.

Đại hội lần thứ hai kỷ niệm một năm thành lập Liên hiệp thư viện các trường đại học khu vực phía Nam kết thúc vào lúc 12:30 cùng ngày.

Thư ký Liên hiệp: **Nguyễn Thị Diệu Thy**